

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ครบองค์ประชุมจำนวน ๘ คน นายสมชาย สังกวาลย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญนายบุญลพ พิศพรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเชิญนายสุวรรณ สนกาการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทำพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลาม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมชาย สังกวาลย์

มีท่านใดแจ้งเรื่องใดให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รองประธานสภาฯ

นายก อบต.โพธิ์ทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ขอนำเรียนเรื่องแจ้งต่อสภาดังนี้

๑. เพื่อจะให้เป็นไปตามระเบียบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อจะให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภา เพื่อจะได้นำไปให้ผู้กำกับดูแลทางอำเภอท่าศาลา ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช ปปช. ปปท. และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภาได้ทราบต่อไป เรื่องหนังสือที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งอำเภอท่าศาลา ที่ ๑๔๔/๒๕๖๖ เรื่องให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองหยุดปฏิบัติหน้าที่ นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา ขออนุญาตนำเรียนคำสั่งเพื่อจะให้สภาฯ ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อจะได้นำเสนอในชั้นสูงต่อไป คำสั่งอำเภอท่าศาลา ที่ ๑๔๔/๒๕๖๖ เรื่องให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองหยุดปฏิบัติหน้าที่ ด้วยนายศุภชัย สนกาการ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับนายบุญลพ พิศพรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรียกเก็บเงินจากนายสุมนต์ พรหมจินดา เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้ประธานสภาฯ กับพวกถอดถอนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ นายสุมนต์ พรหมจินดา ได้รับเหมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว สรุปความเห็นเชื่อได้ว่าเรื่องดังกล่าวนี้พอจะมีมูลความจริง อำเภอท่าศาลาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายศุภชัย สนกาการ ในระหว่างดำเนินการสอบสวนอยู่ อำเภอท่าศาลาได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองรายงานว่าการนายศุภชัย สนกาการ ได้มีพฤติการณ์ที่หากให้ปฏิบัติหน้าที่ต่ออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองหลายประการ จากกรณีดังกล่าวอำเภอได้ให้โอกาสคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแล้ว ในการนี้อำเภอได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากให้

นายศุภชัย สนกาการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรืออาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นายอำเภอท่าศาลาจึงสั่งให้นายศุภชัย สนกาการ ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เพื่อรอฟังผลการสอบสวน ในกรณีถูกกล่าวหา อนึ่งหากนายศุภชัย สนกาการ ประสงค์จะร้องทุกข์หรืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งนี้ให้ยื่นหนังสือร้องทุกข์หรือหนังสืออุทธรณ์ระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา

๒. โครงการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิม ดังนี้

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ มัสยิดแสงจันทร์ เวลา ๑๘.๓๐ น.

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๓๐ น. มัสยิดดุยูลอย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ มัสยิดบ้านป่ายี่ดินดอนเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสมชาย สัจจาลย์
รองประธานสภาฯ

นายวิชัย โต้ะหลี
ประธานกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ - ขอเชิญนายวิชัย โต้ะหลี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ต่อสภาฯ - รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้ตรวจสอบแล้ว ให้คงไว้ตามเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับไว้พิจารณาแล้ว

นายสมชาย สัจจวาลย์
รองประธานสภา

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กำหนดว่า การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ฉะนั้นในระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ว่ามีถ้อยคำใดจะแก้ไข หรือจะเพิ่มเติมถ้อยคำใดบ้าง โดยให้เจ้าตัวหรือเจ้าของถ้อยคำเป็นผู้เสนอขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ขอมติสภาฯ ในการพิจารณาให้แก้ไข หรือเพิ่ม ถ้อยคำตามระเบียบต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอขอแก้ไข หรือเพิ่มถ้อยคำแล้ว ถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ที่ประชุมสภา อบต.

- ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมสภาฯ จำนวน ๘ คน ครบองค์ประชุม จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอขอแก้ไขหรือเพิ่ม ถ้อยคำของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามวิธีการที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว
- ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำในรายงานการประชุม ดังกล่าวฯ

นายสมชาย สัจจวาลย์
รองประธานสภา

- เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ จึงถือว่า สภาฯ มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

ที่ประชุมสภา อบต.

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายสมชาย สัจจวาลย์
รองประธานสภา

๓.๑ ญัตติเรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เพื่อทราบ

- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้เสนอญัตติ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองผู้เสนอญัตติแถลงต่อสภาฯ

นายก อบต.โพธิ์ทอง

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ สถิติ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำเอกสารโดยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นรูปแล้ว ซึ่งได้อยู่ในมือทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบของราชการ มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๒ ขออนุญาตที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้ดูเอกสาร รายละเอียดที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทำเป็นรูปเล่มไว้ ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำกฎหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อที่ ๔ ข้อที่ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ตามรายละเอียดหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นการแก้ไข เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และ จังหวัดทราบด้วย โดยให้มีผลนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แนบท้าย ประกาศนี้และได้จัดทำเป็นรูปเล่มให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาดูแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเสนอญัตติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองทราบ

นายสมชาย สังกวาลย์
รองประธานสภา

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบด้วย ฉะนั้นญัตตินี้สภาฯ แค่ทราบ

- ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสมชาย สังกวาลย์
รองประธานสภา
จำลอง โต้ะหมาน

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ
เชิญนายจำลอง โต้ะหมาน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ขอสอบถามโครงการของแต่ละหมู่บ้านในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงฤดูแล้งควรดำเนินการได้แล้ว ถ้าหากปล่อยให้เข้าฤดูฝนจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่อการก่อสร้าง อาจจะทำให้ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ทัน ไม่ควรให้สภาฯ กั้นเงินงบประมาณอีกและเรื่องถนนคอนกรีตเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองดำเนินการแก้ไข

นายสมชาย สังกวาลย์
รองประธานสภา
นายก อบต.โพธิ์ทอง

- เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๗ นายจำลอง โต้ะหมาน ซึ่งท่านมีความเป็นห่วงเรื่องโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเรียนว่าโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ห้วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ มีหลายโครงการ เช่น โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ มัสยิดบ้านมะยิง หมู่ ๖ โครงการลอกคูระบายน้ำคอนกรีต

พร้อมซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ถนนทางหลวง ๔๑๔๑ หมู่ ๘ และโครงการ
บุกเบิกถนนซอยแม่จันทร์ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๒ โครงการบุกเบิกถนนสายนายสมพร
สันโดษ หมู่ที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนริมเหมืองเคย หมู่ที่ ๒ โครงการทั้งหมด
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างในส่วนของกองช่างอยู่ หลังจากนั้น
นั้นถ้าแบบรูปรายการก่อสร้างเสร็จจะได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป ซึ่งมี
ห้วงเวลาอยู่ ส่วนโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตได้จัดทำแบบรูปรายการ
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง ส่วนโครงการในการ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนงานต่างๆ อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง ฉะนั้นใน
ส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ สบายใจได้เพราะว่ามีราคากลางอยู่ ซึ่งทาง อบต. ไม่
สามารถซื้อหรือดำเนินการที่สูงกว่าราคากลางได้ ขอเรียนว่าทาง อบต. โพร้ทอง
กำลังดำเนินการอยู่ ทางสมาชิกสภาฯ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ที่กองคลัง
(งานพัสดุ)

นายสมชาย สักวาลย์
รองประธานสภาฯ

- อยากจะให้ท่านสมาชิกสอบถามได้ในวาระอื่นๆ นี้ว่าทางหมู่บ้านของท่านมี
ปัญหาอะไรบ้าง เพื่อให้สภาฯ ได้เรียนกับฝ่ายบริหารไปดำเนินการแก้ไข เช่นตอนนี้
ในตำบลของเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเหมือนเมื่อก่อน เพราะว่าตั้งแต่ อบต.
โพร้ทองมีนายช่างไฟฟ้า ช่วยแก้ปัญหาได้มากประกอบกับนายช่างไฟฟ้ามีความ
ชำนาญมีประสบการณ์ ช่วยเหลืองานหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าของชาวบ้านได้เยอะมาก
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่
- บัดนี้ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพร้ทอง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาจนครบสิ้นระเบียบวาระ
ประชุมแล้วขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพร้ทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....*ปรีดา แยกปาทาน*.....บันทึกรายงานการประชุม

(นางปรีดา แยกปาทาน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพร้ทอง

(ลงชื่อ)..... วิชัย โต๊ะหลี

(นายวิชัย โต๊ะหลี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)..... พูนกุล พิศพรรณ

(นายพูนกุล พิศพรรณ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ)..... ศักดิ์ญา ไบเต้

(นางสาวศักดิ์ญา ไบเต้)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(.....)